



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
7 พฤศจิกายน 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



กัญชา

พ.ร.บ.กัญชา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, กท.ธุรกิจ, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, sondhitalk)

- นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พณ. เผย ร่าง พ.ร.บ.กัญชา ไม่ใช่กฎหมายของรัฐบาล ทุกพรรคมีสิทธิรับ-ค้าน ฟังประชาชนว่ารู้สึกอย่างไรกับกัญชาเสรี

- นายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน เผยโอกาสที่จะพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชา สัปดาห์นี้มีโอกาส 50:50 ต้องรอการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การเข้าซื้อถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่นที่ค้างการพิจารณาอยู่ และร่าง พ.ร.บ.ขนส่งทางรางก่อน ในส่วนของฝ่ายค้านโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทย มีจุดยืนชัดเจนว่าหากกัญชาไม่ได้ถูกใช้ในกรอบทางการแพทย์ ไม่ให้ผ่านแน่นอน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ไทยโพสต์, mcot)

- น.ส.พิมพ์เพ็ญ พันธุ์ชาติกุล ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงร่าง พ.ร.บ.กัญชา ว่า ตนและเพื่อนร่วมพรรคที่ลงรับฟังปัญหาประชาชนมีความเห็นตรงกันว่าร่างกฎหมายฉบับนี้ยังมีช่องโหว่ ขาดความรัดกุม ไม่ได้เน้นประโยชน์ทางการแพทย์ ตามที่มีการกล่าวอ้าง เปิดช่องว่างมอมเมา และมุ่งเชิงเศรษฐกิจ ดังจะเห็นได้จาก รมว.สธ. ใช้ตัวเองเป็นพรีเซนเตอร์ถ่ายภาพคู่กับไอศกรีมรสนมออกโกโดผสมกัญชา ไม่สามารถตีความเป็นอย่างอื่นไปได้ ผากถึงนายอนุทินว่าประชาชนฝากผู้แทนฯ คือเรื่องปัญหาสังคม กังวลว่าลูกหลานจะเข้าสู่วังวนยาเสพติดได้ง่ายขึ้น

งานวิจัยกัญชากับการรักษาบรรเทาโรคจิตเวช

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (sondhitalk)

- รศ.ดร.นพ.ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น เผยมีหลักฐานตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันว่า กัญชามีสรรพคุณช่วยรักษาบรรเทาโรคทางจิตเวชได้ โดยเฉพาะสรรพคุณของซีบีดี รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรทุ่มเทลงทุนศึกษาวิจัยเรื่องนี้จริงจังจะช่วยผู้ป่วย ครอบครัว และประเทศชาติได้อย่างมาก

ผลข้างเคียงหลังเสพกัญชา และทำร้ายร่างกาย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., บ้านเมือง, news1live, ch7)

- น.ส.อาภรณ์ วัย 43 ปี แจ้งความกรณีนายธีระพงษ์ ชายวัย 25 ปี และเด็กวัย 14 ปี บุกรุกเข้าไปในห้องนอนลูกสาว อ้างว่ารู้จักกันทางเฟซบุ๊ก และเข้ามานั่งเสพกัญชา ค้นตัวพบกัญชา 20 กรัม 1 ถุง เผยปกติยิงเสพยาบ้าวันละ 10 เม็ด จึงถูกแจ้งความดำเนินคดีข้อหาบุกรุก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, บ้านเมือง, ch3plus, nationtv)

- นายบุญส่ง วัย 31 ปี ถูกนายนันทิน วัย 45 ปี เจ้าของไร่กัญชา 2 พันต้น และเป็นนายจ้างจับตัวไปเค้นถามสาเหตุการนำน้ำกรดไปหยดใส่กัญชา เสียหายนับ 10 ล้านบาท และทำร้ายร่างกายโดยใช้สายไฟฟาด จึงได้อ้างว่านายเจื่อน ผู้ใหญ่บ้าน ต.โคกवान จ.บุรีรัมย์ เป็นคนจ้างวาน เพื่อให้รอดจากอันตรายและมาร้องสื่อเนื่องจากนายจ้างเป็นคนมีอิทธิพลในพื้นที่ เมื่อผู้ใหญ่บ้านที่ถูกอ้างชื่อจึงปรึกษานักกฎหมายเพื่อแจ้งความเอาผิดนายบุญส่งเพราะทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ด้านนายนันทินยอมรับทำร้ายผู้บาดเจ็บจริง แต่ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด

สื่อที่นำเสนอ : เพจ Thira Woratanarat

- นพ.ธีระ วรธนารัตน์ โพสต์ว่า เข้านี้มีแต่ข่าวกัญชาที่เอื้อวอยู่ในอาชญากรรม บุกรุกบ้าน ทำร้ายร่างกาย เต็มไปหมด รวมทั้งโพสต์ว่า กัญชาส่งผลต่อสมอง ทั้งในเรื่องความจำ การเรียนรู้ สมาธิ การตัดสินใจ อารมณ์ และเวลาในการตอบสนอง นอกจากนี้ ยังได้โพสต์เรื่องราวพิษจากกัญชาในขนมสำหรับเด็กที่แคนาดาหลังประกาศกัญชาเสรี พบเด็กต่ำกว่า 10 ปี ต้องเข้ารับการรักษาตัวใน รพ. เนื่องจากภาวะเป็นพิษจากการเสพกัญชาโดยไม่ตั้งใจ สูงขึ้นถึง 6.3 เท่า ส่วนประเด็นกัญชากับการคลอดก่อนกำหนด นพ.ธีระ โพสต์ว่าสตรีที่ตั้งครรภ์และใช้กัญชา จะเสี่ยงคลอดก่อนกำหนดมากกว่าคนที่ไม่ใช้กัญชา 1.35 เท่า





โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประเด็นสำคัญ

1. เน้นย้ำป้องกันตนเองช่วงลดยกทรง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, ผู้จัดการ, workponittoday)

- น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลคาดการณ์ว่าเทศกาลลดยกทรงปีนี้ จะมี

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ประชาชนออกไปร่วมงานเป็นจำนวนมาก เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 คลี่คลายแล้ว ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและระดม.กลาโหม แสดงความห่วงใย พร้อมขอให้ประชาชนถือปฏิบัติตามข้อแนะนำเกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะความปลอดภัยจากไวรัสโควิด 19 ที่ยังพบผู้ติดเชื้อกระจายตัวในหลายพื้นที่ หากต้องเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่มีคนจำนวนมากขอให้สวมหน้ากากอนามัย ใช้แอลกอฮอล์ล้างมือเมื่อสัมผัสสิ่งของต่าง ๆ</p> <p>2. วัคซีนโควิด 19 ป้องกันความรุนแรงของโรค ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (facebook) - นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ โพสต์ถึง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโอมิครอนอยู่ในช่วงขาขึ้นอีกครั้ง สูงกว่าไวรัสไข้หวัดใหญ่ และ RSV ซึ่งกำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ ที่น่าเป็นห่วง คือ นอกจากจำนวนคนติดเชื้อเพิ่มขึ้นแล้ว ยังพบคนที่ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยง 608 แต่ไม่เคยได้รับวัคซีนหรือได้รับวัคซีนเชื้อตายเพียง 1 เข็ม เมื่อติดเชื้อโควิด 19 ถึงแม้จะได้รับยาต้านไวรัสโมลนูพิราเวียร์ ครอบโดสก็ยังคงเกิดปอดอักเสบ ต้องเข้ารับการรักษาในห้องไอซียู ต่างจากคนส่วนใหญ่ที่ได้รับวัคซีนครบโดสตามด้วยเข็มกระตุ้น อาการจะน้อย เห็นได้ว่าวัคซีนโควิด 19 สามารถลดความรุนแรงของโรคได้จริง</p> <p>3. จีนโควิดระบอบซ้ำ ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ ประชาชาติ - ประเทศจีน พบผู้ติดเชื้อใหม่ 4,420 คน ในรอบ 24 ชั่วโมง สูงที่สุดในรอบ 6 เดือน แม้ใช้นโยบายซีโร่ โควิด อย่างเข้มข้น</p>	
 ถ่ายโอน สอน./ รพ.สต.	
<p>เกณฑ์โอนคนไป รพ.สต. ลื่อนำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ไทยรัฐ - นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองปลัด สธ. เผยถึงความคืบหน้าในการถ่ายโอน สอน. และรพ.สต. ให้แก่ อบจ. ว่า แนวทางการถ่ายโอนบุคลากรไป อบจ.ในปีงบประมาณ 2567 ปลัด สธ. ได้ทำหนังสือชี้แจงแนวทางถึงผู้ว่าราชการจังหวัด, นพ.สสจ., ผอ. รพศ./รพท.ทุกแห่งแล้ว โดยยึดหลัก ภารกิจไป งบประมาณไป ตำแหน่งไป บุคลากรสมัครใจ และวางแนวทางการถ่ายโอน ดังนี้ 1.ต้องเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานและดำรงตำแหน่งที่กำหนดไว้ในโครงสร้างของ สอน./รพ.สต. 2.บุคลากรที่ไม่ได้ปฏิบัติงานใน สอน./รพ.สต.ให้สพ.ในฐานะต้นสังกัดตรวจสอบและพิจารณา เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการให้บริการในภาพรวม ก่อนรายงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจ วินิจฉัยต่อไป และ 3.เมื่อ สสจ.ได้รับข้อมูลจาก อบจ.ให้ตรวจสอบรายชื่อผู้ปฏิบัติงานใน สอน./รพ.สต.ให้เป็นไปตามประกาศที่กำหนด</p>	
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>คณะอนุกรรมการระบบบำบัด ฟันฟู ติดตามผู้ติดยาเสพติด ลื่อนำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ข่าวสด, ผจก., มติชน, acnews, isranews, news1live, opt-news, thailandplus, thaigov, mcot) - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เผย คณะอนุกรรมการระบบบำบัด ฟันฟู ติดตามผู้ติดยาเสพติด ได้พัฒนาระบบบำบัดยาเสพติด เห็นชอบแนวทางการดำเนินงาน 4 เรื่อง คือ ตั้งคณะทำงานบูรณาการ คัดกรองฯ ระดับจังหวัด/ กทม., กำหนดบทบาทหน้าที่นักจัดการระบบและทีมสหวิชาชีพในการบำบัดฟันฟู ระดับจังหวัด, บริหารจัดการส่งต่อผู้ป่วยยาเสพติดแบบฟันฟูระยะยาวในเขตสุขภาพ และใช้ชุมชนเป็นฐานในการบำบัดกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติด โดยเตรียมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของหน่วยงานภาคีเครือข่ายอีก 480 คน</p>	
<p>คลินิกสุขภาพผู้สูงอายุ (นอกเวลาราชการ) ลื่อนำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, มติชน, ผจก., แนวหน้า, thejournalistclub, hfocus, prd) - นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ รพ.ราชวิถี เปิดคลินิกสุขภาพผู้สูงอายุ (นอกเวลาราชการ) เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ซึ่งจะช่วยให้ญาติหรือครอบครัวสามารถพาผู้สูงอายุมาตรวจในวันหยุดได้ ทำให้ผู้สูงอายุไม่รู้สึกโดดเดี่ยว และมีกำลังใจในการดูแลตนเองมากขึ้น สำหรับคลินิกสุขภาพผู้สูงอายุ รพ.ราชวิถี เปิดบริการทุกวันพฤหัสบดี ศุกร์ และเสาร์ เวลา 08.00- 2.00 น. ณ คลินิกสุขภาพผู้สูงอายุ ชั้น 2 อาคารทศมิตราริราช สอบถามเพิ่มเติมโทร 065 896 4963</p>	
<p>สิทธิบัตรทอง ลื่อนำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์ (แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ) -นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า การเปิดบริการส่งยาให้ผู้ป่วยทางไปรษณีย์ ในปีงบประมาณ 2565 มี รพ.ที่ร่วมบริการส่งยาให้ผู้ป่วยทางไปรษณีย์ 219 แห่ง ผู้ป่วยรับบริการ 291,305 คน หรือ 549,092 ครั้ง ในปีงบประมาณ 2566 สปสช.ยังคงสนับสนุนการจัดส่งยาให้ผู้ป่วยทางไปรษณีย์อย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นบริการที่เป็นประโยชน์กับผู้ป่วยโดยตรง รองรับวิถีชีวิตใหม่ ทำให้ผู้ป่วยไม่ต้องเดินทางไกลที่เสียเวลาและค่าใช้จ่าย แต่สามารถเข้าถึงบริการ ได้รับการดูแลรักษาอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ facebook</p> <p>-เพจ Dr.Dark แชร์โพสต์สมาคมแพทย์หมั่นทนการหัวใจและหลอดเลือดแห่งประเทศไทย เสนอข้อคิดและแสดงข้อมูลเพิ่มเติม ต่อกรณีที่สปสช.มีความต้องการจะลดเพดานการเบิกจ่ายอุปกรณ์และอวัยวะเทียมในหมวดโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งอาจส่งผลกับคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในการรักษาผู้ป่วย เนื่องจากสถานบริการไม่สามารถจัดหาอุปกรณ์ที่มีคุณภาพดีพอตามเพดานที่กำหนด พร้อมระบุ สปสช.คิดว่าการลดเพดานการเบิกจ่ายเยอะๆ แบบนี้ เป็นวิธีที่ทำให้สปสช.ลดค่าใช้จ่ายลงได้ โดยไม่คำนึงว่าจะมีผลกระทบในการรักษาผู้ป่วยหรือไม่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. แนวหน้า คอลัมน์ มองมุมหมอ</p> <p>-ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.ที่ผ่านมา นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. แถลงข่าวว่าในส่วนของประเทศที่มีสิทธิพื้นฐานการรักษาพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือบัตรทอง หากเจ็บป่วยด้วยเล็กน้อยใน 16 กลุ่มอาการ สามารถขอรับคำปรึกษาจากร้านยาชุมชนอบอุ่น (บริการเภสัชกรรมปฐมภูมิ) ขณะนี้มีประมาณ 500 แห่ง ในพื้นที่กรุงเทพฯ และจังหวัดใหญ่ๆ โดยเภสัชกรจะพิจารณาในการจ่ายยาตามสูตรที่กำหนดไว้ หลังจากจ่ายยาครบ 3 วันจะโทรติดตามถามอาการ หากอาการไม่ดีขึ้นและมีข้อบ่งชี้ว่าจะต้องเข้ารับการรักษาในรพ. จะประสานเข้ารับการรักษาต่อไป ซึ่ง สปสช.จะมีการติดตามประเมินประสิทธิผลที่เกิดขึ้น</p>	
<p>สสส. เผยวัยรุ่นไทย 1 ใน 7 คน มีปัญหาทางจิต-อารมณ์เสี่ยงฆ่าตัวตาย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, บ้านเมือง, คมชัดลึก, สำนักข่าวไทย)</p> <p>-นางเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโส สสส. เผยวัยรุ่นไทย 1 ใน 7 คน มีปัญหาทางจิต-อารมณ์ เสี่ยงฆ่าตัวตายเพิ่ม สสส.ได้ร่วมกับมูลนิธิหมู่บ้านพลัม จัดกิจกรรม “ThaiHealth Watch 2022 The Series ความสุขในกระเป๋า” ดึงนักบวชวัยรุ่น เน้นวิถีฝึกสติแบบง่าย เน้นปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน</p>	
<p>อุทาหรณ์ น้องสาว วัย 13 ติดไวรัส "ตับอักเสบ" ขึ้นรุนแรงจากสัตว์เลี้ยง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, สยามรัฐ, ไทยนิวส์, thaiPBS, ch7)</p> <p>-กรณีติดเชื้อไวรัสตับอักเสบของเด็กวัย 13 ปี ถูกแชร์ผ่าน Tiktok โดยผู้ใช้บัญชี natthanicha88 ได้ลงคลิปพร้อมเรื่องราวของน้องสาวที่ป่วยตับอักเสบขั้นรุนแรง แพทย์วินิจฉัยว่าติดเชื้อมาจากสัตว์เลี้ยง เนื่องจากที่บ้านมีหมาพิตบูลกับลือกไวเลอร์ 5 ตัว น้องชอบเล่น ชอบหาเห็บให้หมา อาจติดเชื้อจากหมาได้ เตือนผู้มีสัตว์เลี้ยงที่บ้านให้ระวังอาจติดเชื้อ</p>	
<p>สหรัฐเผย “ใช้หัวใจใหญ่” ทำอัตราคนเข้าโรงพยาบาลสูงสุดในรอบ 10 ปี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(มติชน ผู้จัดการ เดลินิวส์)</p> <p>-เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสหรัฐกล่าวว่า จำนวนผู้ป่วยใช้หัวใจใหญ่ที่เพิ่มสูงในช่วงต้นฤดูใบไม้ร่วง ทำให้อัตราการเข้ารับรักษาในโรงพยาบาลอยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบ 10 ปี ขณะที่อัตราการฉีดวัคซีนป้องกันลดลง จำนวนผู้ป่วยใช้หัวใจใหญ่ที่เพิ่มขึ้น พร้อมกับเชื้อไวรัสอาร์เอสวีและผู้ป่วยโรคโควิด 19 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสหรัฐจึงเรียกร้องให้ประชาชนรับการฉีดวัคซีน และเสนอให้มีการช่วยเหลือรัฐที่อาจต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม</p>	